

# ยันTCASไม่มีใครเข้ามา'แฮ็กข้อมูล'ชี้เด็กถูกรื่อง

ศึกษาธิการ • “เพ็ญรัตน์” ยันระบบ TCAS ดี ไม่มีใครเข้ามาแฮ็กข้อมูลได้แน่นอน เผยตรวจสอบแล้ว เด็กเข้าไปไม่ยืนยันไม่รับสิทธิ์ TCAS รอบ 1 เอง ไม่มีใครแฮ็กเข้าไป เผยกรณีดังกล่าวทำให้ ทปอ.ประสาน รร.และมหา'ลัยแล้ว เผยยังไม่สามารถตัดสินใจแทนได้ว่า จะรับเด็กคนไหนเข้าเรียนหรือไม่ ย้ำการสมัครรอบ 2 โควตาสามารถสมัครได้แล้วตั้งแต่วันที่ 23 มี.ค.นี้

นางเพ็ญรัตน์ หนงษ์วิทยาการ รองเลขาธิการที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) กล่าวถึงกรณีที่มีผู้สมัครคัดเลือกลงบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) ปีการศึกษา 2562 ในรอบที่ 1 แพ้มสสมผลงานได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กว่าถูกแฮ็กข้อมูลทำให้ไม่ติด TCAS รอบ 1 ว่า ขณะนี้ทางทปอ.ได้ทราบข้อมูลดังกล่าวแล้ว พร้อมทั้งยังทราบว่าเด็กได้ไปลงบันทึกประจำวันไว้ที่สถานีตำรวจ

ด้วย โดยเด็กได้มีการระบุ ว่า ติด TCAS รอบ 1 แต่ยืนยันสิทธิ์ไม่ได้ เนื่องจากถูกแฮ็กข้อมูลด้วยการมีคนไปกดสละสิทธิ์ ทั้งที่ได้ยืนยันสิทธิ์ไปแล้ว แต่จากที่ทปอ.ได้ตรวจสอบข้อมูล เด็กเป็นผู้ดำเนินการในระบบเองทั้งหมด ข้อมูลต่างๆ ไม่มีการถูกแฮ็กแต่อย่างใด

อย่างไรก็ตาม เรื่องนี้ ทปอ.ไม่สามารถตัดสินใจแทนได้ว่า จะรับเด็กคนไหนเข้าเรียนหรือไม่ แต่ ทปอ.ได้แจ้งไปที่โรงเรียนของเด็กและมหาวิทยาลัยที่เด็กติดแล้ว อีกทั้ง ทปอ.ยังได้เปิดระบบให้มหาวิทยาลัยต่างๆ ได้ตรวจเช็คข้อมูลแล้วว่า มีรายชื่อเด็กคนไหนบ้างที่ติด TCAS ในรอบ 1 นอกจากนี้ สำหรับผู้ที่ จะสมัคร TCAS รอบ 2 โควตาสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 4 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ.2562 ขออย่าว่าต้องไปสมัครที่มหาวิทยาลัยที่ต้องการจะเข้าศึกษา รวมถึงจะต้องตรวจ

สอบข้อมูลการเข้าศึกษาในแต่ละคณะและมหาวิทยาลัยที่ต้องการจะเลือกด้วย เพราะระบบโควตาจะรับเด็กเฉพาะกลุ่ม และรับในโครงการพิเศษเท่านั้น

“ในระบบ TCAS ได้มีการวางระบบการป้องกันและการตรวจสอบข้อมูลอย่างดี ยืนยันว่าไม่มีใครเข้ามาแฮ็กข้อมูลได้แน่นอน และระบบจะมีการเก็บข้อมูลของเด็กทุกคนและทุกครั้ง ที่เด็กเข้ามาในระบบ จึงทำให้รู้ว่าใครเข้ามาทำอะไรบ้าง ดังนั้นอย่ามาหลอกว่าถูกแฮ็กข้อมูล และในการสมัคร TCAS ทปอ.ขอความร่วมมือเด็กทุกคนจะต้องเข้ามาสมัครและลงทะเบียนเพื่อสร้างบัญชีผู้ใช้ใน mytcas.com เพื่อเป็นข้อมูลในระบบ TCAS และต้องลงทะเบียนก่อนยืนยันสิทธิ์ ไม่งั้นจะไม่มีชื่อในระบบ ดังนั้นเด็กคนไหนที่ยังไม่เคยมาลงทะเบียน ก็ขอให้มาลงทะเบียนให้เรียบร้อย” รองเลขาธิการ ทปอ.กล่าว.